



BÁO CÁO

Kết quả xử lý thông tin số 114 ngày 16/6/2017
của ông Phạm Đình Vương bà Nguyễn Thị Bích Đông.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc xử lý thông tin, phản ánh, kiến nghị của công dân qua đường dây nóng,

UBND thị xã nhận được thông tin phản ánh, kiến nghị: “*Xem xét, xử lý việc xây dựng công trình lấn chiếm đường dân sinh cũ, đồng thời đề nghị kiểm tra, xử lý đối với việc tự ý mở đường dân sinh mới cắt qua thửa đất của gia đình bà tại thửa số 87, tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại phường Tân Phú và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho gia đình bà*”. Qua kiểm tra, UBND thị xã báo cáo tình hình xác minh, xử lý thông tin như sau:

Sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Bích Đông, UBND thị xã đã giao UBND phường Tân Phú phối hợp với các đơn vị xác minh, giải quyết và trả lời đơn cho bà Đông.

Ngày 15/6/2017, UBND phường Tân Phú đã tiến hành kiểm tra, lập Biên bản đối với hành vi xây dựng trái phép của bà Trần Thị Hằng (*chồng là ông Phạm Trọng Tuyền*), yêu cầu gia đình bà Hằng tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm. Hiện nay, gia đình bà Hằng đã thực hiện tháo dỡ công trình nêu trên trả lại hiện trạng đường hẻm theo bản đồ địa chính đo đạc chính quy năm 1998.

Về việc xác định lại vị trí đường dân sinh, UBND phường Tân Phú đã lấy ý kiến của 03 hộ dân sinh sống tại địa phương từ năm 1987 đến năm 1994 về thời gian hình thành, quá trình sử dụng tuyến đường dân sinh theo phản ánh của bà Đông. Theo đó, các hộ dân xác định tuyến đường đang sử dụng được hình thành và sử dụng ổn định từ năm 1987.

Riêng đối với nội dung bà Đông đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã, Ban Tiếp công dân thị xã đã hướng dẫn bà liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trên đây là Báo cáo việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc xử lý thông tin, phản ánh của công dân, UBND thị xã Đồng Xoài báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Thị ủy. /.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- TT Thị ủy-HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- LĐVP, CV: TD;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH



Vương Đức Lâm